



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

มติชน

วันที่ ๑๕

เดือน

ก.ค.

พ.ศ.

๒๕

หน้า

๗

## สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ส่งเสริมหมอดินอาสาพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมด้วยหญ้าแฝก

นายมงคล นิตยบุรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส เปิดเผยว่า "หญ้าแฝก" นับว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีประโยชน์หลายประการ อาทิ ลดปัญหาการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน ใช้เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ย รวมทั้งยังมีการใช้หญ้าแฝกเพื่อการบำบัดน้ำเสีย เช่น ปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อบำบัดน้ำทิ้งเพื่อให้หญ้าแฝกช่วยดูดซับโลหะหนักบางชนิด ที่ผ่านมามาสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสได้เข้าไปให้การสนับสนุนและเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมด้วยการใช้หญ้าแฝกในหลายพื้นที่ ยกตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาที่ดินของนายเมธี บุญรักษ์ หมอดินอาสาบ้านโต๊ะลิบ อ.สุไหงโกก จ.นราธิวาส ที่สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสได้เข้าไปให้คำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกหญ้าแฝก ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

จนสามารถแก้ไขปัญหาลักษณะดินภายในศูนย์ฯ จากเดิมประสบปัญหาดินเป็นดินทราย ดินลูกรังและมีสภาพเป็นกรด ปลูกพืชไม่ได้ผล ให้มีความเหมาะสมสามารถปลูกพืชได้ ให้ผลผลิตดี ด้วยการนำหญ้าแฝกมาปลูกรอบโคนต้นไม้ภายในสวนเพื่อช่วยให้อกเก็บความชุ่มชื้นและยังสามารถตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมดิน ให้อยู่สลายเป็นปุ๋ย ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินอีกด้วย

นายเมธี บุญรักษ์ หมอดินอาสาประจำตำบลสุไหงโกก กล่าวเสริมว่า ภายในศูนย์ฯ ได้ปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน มีทั้งลองกอง สละอินโดนีเซียและมะละกอ ที่ผ่านมายุ่งยากประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมทำการเกษตรไม่ได้ผล สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสได้เข้ามาให้คำแนะนำในการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทำให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ว่าการทำงานเกษตรตามแนวทางของพระองค์คือ สิ่งที่ดีที่สุด สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาดิน และน้ำ จนทำให้สามารถพลิกฟื้นมาทำเกษตรได้อีกครั้ง และสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมในพื้นที่ของตนเอง

"จากการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน และทำการเกษตรที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเป็นระบบจนประสบความสำเร็จ และเห็นผลเป็นรูปธรรม ทำให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ สามารถคว่ำรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ประจำปี 2558 จากกรมพัฒนาที่ดิน และยังมีรางวัลอื่นจากการประกวดทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศอีกมากมาย นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง" นายเมธี กล่าวทิ้งท้าย